



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 4 / 2567

เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย  
กรอบการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดการบริการสาธารณะ  
เพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส”

ทุนวิจัยประเภท : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและการประมวลองค์ความรู้  
(PDG: Project Development Grant)

ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ”

ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดการบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน/นักวิจัยที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 และสถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการวิจัยทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยหน่วย บพท. ได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 24 โครงการวิจัย นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) ข้อเสนอโครงการวิจัยมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศทุน 2) ข้อเสนอโครงการวิจัยมีประเด็นโจทย์วิจัยสอดคล้องกับกรอบการวิจัยและ OKR ของประกาศทุน และความน่าสนใจของโจทย์วิจัย 3) กรอบแนวคิดการวิจัย/หลักการ/แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับแนวทางการประกาศทุน (ความเป็นไปได้เชิงหลักการ) 4) ศักยภาพของผู้รับผิดชอบโครงการและองค์ประกอบของคณะผู้วิจัยในการบริหารจัดการงานวิจัย รวมถึงโอกาสประสบความสำเร็จของโครงการ โดยรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเชิญเข้าร่วมการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด เพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 ในวันนี้ หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยแก่ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยที่เข้าร่วมการประชุมเท่านั้น

อนึ่ง ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านระบบ NRIS ที่ [www.nriis.go.th](http://www.nriis.go.th) ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน  
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น  
กรอบการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดการบริการสาธารณะ  
เพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส”

ประจำปีงบประมาณ 2567

โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
1	4804993	การวิเคราะห์เชิงนโยบายของภาษีคาร์บอนในที่พักอาศัยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างตัวแบบ ระบบและกลไกเบื้องต้น	ผศ.ดร.ชาติทรง โพธิ์ดง	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
2	4805010	ตัวแบบระบบคุณภาพและมาตรฐานการบริการสถานพยาบาลระบบปฐมภูมิ ของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอนาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	ผศ.มณีนรัตน์ รัตนพันธ์	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3	4805067	การพัฒนามาตรฐานการบริการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ดร.พรรณนิภา ไชยรัตน์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี